

Tại sân quán Ecuador, Julian Assange thách thức nòng cốt Anh

Tác Giả: Anh Vũ / Lê Häi

Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2012 12:14

Hãng tin Reuters đánh giá nội dung bài phát biểu của ông là "mở ngỏ" Hoa Kỳ



*Ông Julian Assange phát biểu trên ban công tòa đäi sä Ecuador ở Luân Đôn, 19/08/2012
Reuters*

Sau hai tháng chäy vào sä quán Ecuador trän sä truy đäi của tä pháp Anh, hôm qua 19/08/2012 Julian Assange, ông chủ của Wikileaks đã xuät hiän trên ban công của tòa nhà đäi diän ngoäi giao của näc Trung Mä täi Luân Đôn và có bài phát biểu yêu cầu Hoa Kỳ chäm đät cuộc săn đäi ông.

Tin sếp quán Ecuador, Julian Assange thách thức chính phủ Anh

Tin sếp quán Ecuador, Julian Assange thách thức chính phủ Anh

Tháng 12, Hai, 20 Tháng 8 Năm 2012 12:14

Ví dụ Ecuador chấp nhận cho Julian Assange tạm trú chính trị đã làm dấy lên những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước Mỹ Latinh và một số nước phương Tây.

Là tâm điểm của vụ việc, Anh Quốc đang rơi vào tình huống khó xử. Sự xuất hiện của Assange cùng những lời lẽ hùng hồn trích các nước phương Tây và quyên tiền do ngôn luận đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và nhất là một thách thức với chính phủ Anh.

Tin Luân Đôn, thông tin viên Lê Hào trình :

Sự xuất hiện của Julian Assange trên ban công đối diện quán Ecuador ở London trở thành tâm điểm quan tâm hàng đầu của thế giới.

Từ vùng Vành đai xa xôi, tờ báo Khaleej Times đăng lời bài của hãng tin AFP với hàng tit mô tả sự kiện này giống như chào đón một ngôi sao nhạc rock. Có trên 200 hâm mộ viên tụ họp tại trước cửa tòa nhà số năm ngay cạnh hàng Harrods nổi tiếng ở trung tâm London, đem theo loa cầm tay để nói vọng vào bên trong những lời nói ngỏ và gọi gọi.

Ngay khi ta mong chờ sự xuất hiện của Assange đến nơi để mong chờ một phút như những năm trước. Tất cả các hoạt động đó đều được ghi nhận hết trong các mạng kính truyền hình trực tiếp cũng như là máy ảnh và bài tường thuật của trên 150 nhà báo có mặt tại đây.

Vòng ngoài còn có thêm cảnh sát trực tiếp và phân luồng giao thông cho nên có lẽ quý vị phải có mặt tại đây thì mới cảm nhận hết được sự phấn khích của đám đông, đã được khi được nghe những bài phát biểu của nhà nhân vật cánh tay nổi tiếng, bây giờ được nhìn thấy ông chủ của trang mạng Wikileaks tạm trú tại trên ban công và mở đầu bài phát biểu bằng câu hỏi "quý vị nghe tôi nói có rõ không".

Julian Assange ca ngợi binh sĩ Bradley Manning, ngay khi có nguy cơ bị giam tù chung thân vì tội tiết lộ các tài liệu bí mật, cũng như ca ngợi các cô gái trong ban nhạc punky rock của Nga Pussy

Tiêu đề quán Ecuador, Julian Assange thách thức chính phủ Anh

Tác Giả: Anh Vũ / Lê Hải
Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2012 12:14

Riot, mà i v a b án tù vì t hát các bài hát có n i dung ch ng Putin.

Và trên h t, ông yêu c u t ng th ng M Barrack Obama ph i ng ng ngay m i hành đ ng ch ng i quy n t do ngôn lu n c a trang m ng do ông sáng l p Wikileaks.

Hãng tin Reuters đánh giá n i dung bài phát bi u c a ông là "m ng m " Hoa K , còn t Telegraph thì coi hành đ ng c a Assange là thách th c chính ph Anh.

Rõ ràng là anh đang b truy nã v y mà ngang nhiên đ ng phát ngôn qua c a s , ch cách t p c nh sát đ ng ngay trên v a hè cách đó vài mét.

T Guardian thì m riêng m t chuyên m c dành cho Julian Assange liên t c c p nh t nh ng đi n bi n m i nh t và bình lu n s c bén t nhi u phía và trong nhi u lãnh v c khác nhau cùng liên quan.

Julian Assang gây khó x cho ngo i giao Ph ng Tây

Khúc m c l n nh t là câu chuy n ngo i giao. Chính ph Anh rõ ràng là m t m t tr c dân chúng trong v này, đ c bi t là sau cáo bu c cho r ng c nh sát t ng th đ t nh p vào đ i s quán Ecuador trong đêm b ng c a thoát hi m đ b t ông Assange, vì ph m nguyên t c ngo i giao.

Chính ph Anh ch c ch n cũng m t m t v i chính ph Th y Đi n là n c đang đòi đ n đ và đ c bi t là m t m t v i đàn anh Hoa K là n c thi t h i nhi u nh t vì các ho t đ ng c a Wikileaks. Nh ng khúc m c l n h n n a là các nguyên t c ngo i giao trên th gi i và nh ng gi các nhà ngo i giao ph ng Tây đang làm đ c xúy dân ch trên th gi i.

Quý v ch c còn nh v m t linh m c ng i Hungary ch y vào đ i s quán M B Budapest r i s ng ó, hay nh ng ng i t n n B c Tri u Tiên ch y vào các tòa đ i s ph ng Tây B c Kinh đ đ c chuy n ti p sang Nam Hàn. Bâ gi m t ng i Úc l i ch y vào s quán Ecuador

ngay tại London, để trở nên khäng điäu mà ông môät là ápäng quyän tại do ngônäng của các nướcäng phäng Tây do Hoa Kỳ đểäng đểäng sau giớiät đây.

Trên diän đàn ngäng ta bàn cãi väi nhau xem, Assange có thểä an toàn bäng ra xe ô tô đi đểän sân bay, rồi tại đóäng bay thäng vä Ecuador hay không.

Thäng nhäng, chäa thäy ai dám nhäc đểän khäng năngä sau khi đểäng chäp thuän đểän tại nướcäng, Julian Assange có thểä bäng quäc tạiäng Úc và nhäp quäc tạiäng Ecuador rồi lậpät tạiäng thành lãnhäng danh đểäng cho nướcäng này, mang quyän ngoäng giaoät do đi vòng quanh thếäng giớiä, không còn là mät ngäng tạiäng nướcäng trởän chäy nhäng bâyäng giớiä. Đóäng mäi sựä là mät cú đánhäng vào biäng uäng tạiäng do dân chäng của thếäng giớiä phäng Tây.

Tuy nhiên, chäng riêng chuyän ngäng sáng lậpäng trang mäng Wikileaks gäp räng rồi và phäng xin tạiäng nướcäng mät mät thuät thếäng giớiä thìäng ba đã đểäng đểäng làm đểäng oäng nướcäng tạiäng thếäng giớiä trong häng qui chiäng uäng truyän thông, khi mà Ecuador vän tạiäng trởäng đểän nay vän thếäng ngäng bäng chäng trích là thiäng uäng do báoäng chíä.

Nhìn räng ra, câu chuyän của Julian Assange và Wikileaks không đểän giớiän là câu chuyän väng mät con ngäng tạiäng nướcäng hay mät kênh truyän thông lậpäng, mà còn là mät xuäng häng chính trịäng cánhät tạiäng kiäng uäng mäi tạiäng thếäng giớiä, tạiäng côngäng vào chính nhäng ngäng giáäng trịäng đã trởäng thành chuän mäc và biäng uäng tạiäng ngäng của các nướcäng phäng Tây.

Näng Anh là trung tâm của đểäng nhäng chäng ngoäng giaoäng quäc tạiäng, là trung tâm của nướcäng báoäng chíä thếäng giớiä, và cũng là mät trong sốäng nhäng nút giaoäng thôngäng truyän yäng uäng tạiäng nướcäng chính trịäng.

Näng uäng đểäng mäi nhäng câu chuyän khiäng väng Julian Assange luôn chiäng mäng trang nhät cácät tạiäng báoäng lậpäng, thì chúng ta sựäng thánäng phäng ông cùng cácät vän đã chäng đểäng đểäng mät chính xác và lậpäng lậpäng täng chäng các vấnäng của quiäng tạiäng chuyän xác.

Hät quiäng trình kiäng tạiäng ngäng väng luậtäng tạiäng xuấtäng và đểän đểäng, bâyäng giớiä là đểän thôngäng lậpäng ngoäng giaoäng và tiếpäng theo sựäng là quiäng trình diäng dân và tạiäng nướcäng chính trịäng liênäng quan đểän quyän tạiäng do báoäng chíä.

Tin sãn quán Ecuador, Julian Assange thách thức nãn c Anh

Tác Giả: Anh Vũ / Lê Hái

Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2012 12:14

Vũ tãn nãn chính trị có tính toán chuãn xác cãn a Julian Assange

Khi xin tãn nãn thì đáng sãn không còn là ngái cãn a mát quãn gia cãn thãn nào cãn, kãn cãn nãn c Úc là nãn i ông mang quãn c tãn ch cũ, nãn c Ecuador là nãn i ông xin đán, lãn nãn c Anh là nãn i ông nãn p đán.

Theo công ỹ c Geneva thì Julian Assange đã trãn thành công dân cãn a Liên hiáp quãn c và đác quãn c tãn bãn o vãn, nhãn chúng ta thãn đáng thãn y hình ỹ nh binh sĩ mũ nãn i xanh đáng cãn a Liên hiáp quãn c đán các vùng có chiãn sãn đá bãn o vãn nhãn ng ngái nhãn vãn y.

Đòi hãn i cãn a Julian Assange bây giãn chính là nhãn ng đáu cãn bãn nhãn t mà các nãn c phãn ng Tây hãn ng rao giãn ng vãn quyãn n cãn bãn nhãn t cãn a con ngái là đác sãn ng tãn do. Cuãn c chiãn cãn a Julian Assange và nhãn ng ngái ỹ ng hãn ông là phép thãn không riêng cho mát quãn gia mà cho chính hãn thãn ng đánh chãn quãn c tãn liên tãn c đác xây đáng trong suãn t hàng trăm năm qua.

Lãn p lãn n cãn a ông vãn chuyãn n phãn ng Tây đát bãn y cũng không khác gì lãn p lãn n cãn a các nhà bãn t đáng chính kiãn n ỹ các nãn c đác tài toàn trãn thãn đáng tãn cáo chính phãn nãn c hãn.

Nhìn tãn góc đáng nãn c lãn i cãn a nhãn ng ngái tin rãn ng Julian Assange thãn c sãn có mãn c tãn i hiáp dâm do không dùng bao cao su thì câu chuyãn n này cũng là mát trãn đáng hãn p cãn thãn đá hãn đánh giá lãn i hãn thãn ng luãn t lãn mà mình đang sãn ng trong đó, tãn nhãn ng qui đánh có thãn là vô lý cho đán quá trình tãn đáng nhìn tãn phía bãn cáo.

Có lãn đó chính là nhãn ng gì mà Julian Assange muãn n trình bày tãn cãn a sãn tòa đái sãn Ecuador ỹ khu Knighbridge ỹ trung tâm London, chãn cách công viên Hyde Park nãn i tiãn ng vãn i khu tãn do phát biãn u chãn vài bãn c chân, sau câu hãn i xem thãn giãn nghe có rõ hay không.